



13 สิงหาคม 2558 หน้า 7

เกษตรฯ เตรียมพร้อมขับเคลื่อน กยท. รัฐวิสาหกิจใหม่

กรมเตรียมพร้อมขับเคลื่อน กยท. รัฐวิสาหกิจใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.การยางฯ หวังดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน ก้าวสู่ผู้นำตลาดยางพาราโลก

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯได้เร่งเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ซึ่งจะเกิดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใหม่ คือ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือ Rubber Authority of Thailand (RAOT) เป็นองค์กรขับเคลื่อนและบริหารงานยางพาราของประเทศที่เป็นเอกภาพ

และมีศักยภาพสูงขึ้น ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด อุตสาหกรรม งานวิจัยและวิชาการ ตลอดจนงานการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกในอนาคต

นอกจากเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กร ระบบการเงิน บัญชี รวมถึงงบประมาณของปี 2558-2559 แล้ว ยังต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของประเทศเพื่อขับเคลื่อนพัฒนายางพาราให้สอดคล้องกับโครงการและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารจัดการยางพารามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะสามารถยกระดับราคาขายให้มีเสถียรภาพ และช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งและ

ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย

ขณะเดียวกันยังเตรียมแผนบริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพาราของ กยท. โดยมีเป้าหมายจัดสรรเงินกองทุนฯเพื่อ 6 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 1.ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กร 10 % 2.ใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัยยางพารา 5 % 3.ใช้เพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 40 % 4.ใช้เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ พัฒนาระบบตลาดและการขนส่ง และรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ 35 % 5.เป็นสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง 7 % และ6.ใช้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง 3 %

“กยท. จะเป็นทั้งหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา นอกจากนี้ ยังมีฐานะเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดยางพาราด้วย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้เน้นให้ กยท. ดำเนินธุรกิจและ

ค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น”

รมช.เกษตรและสหกรณ์กล่าว

นายอำนาจกล่าวอีกว่า กยท.จะเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ที่มีขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์หมุนเวียนหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งจะมีทั้งทีมวิจัยและพัฒนายางพารา ทีมประกอบธุรกิจ และมีทีมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ประสานการทำงานกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีหน่วยงานยางระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และบริหารจัดการยางพาราในพื้นที่อย่างครบวงจรตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรชาวสวนยาง อุตสาหกรรมยางพารา และช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วย.



รมช.กษ. มอบนโยบายประชุมบอร์ด กยท. นัดแรกต้น กยท. ๓ เดือนแรกทำงานหนัก
รวดเร็วเปลี่ยนเกษตรกรจากฐานเกษตรสู่เกษตรกร

- ThaiPR.net ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘

กรุงเทพฯ--๑๑ ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.กษ. มอบนโยบายประชุมบอร์ด กยท. นัดแรกต้น กยท. ๓ เดือนแรกทำงานหนักรวดเร็วเปลี่ยนเกษตรกร
จากฐานเกษตรสู่เกษตรกรอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นวิกฤติ ย้ำเร่งจัดสวัสดิการช่วยเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ
นโยบายให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก ณ ห้องสภาสถาน
พิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปรียบเสมือนเรือลำใหม่ที่
สร้างขึ้น เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติที่ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น กยท. ต้องทำงาน
หนักและรวดเร็ว ให้ได้ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ที่รัฐบาลต้องการให้
เป็นกฎหมายเพื่อเกษตรกร ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมบริหารจัดการ นอกจากนี้ กยท. ต้องมี
บทบาทช่วยเปลี่ยนสถานะเกษตรกรจากผู้ผลิตฐานเกษตรไปเป็นเกษตรกรอุตสาหกรรม นำพาเกษตรกรจากต้น
ยางและสวนยางสู่ภาคโรงงาน การค้า และแปรรูปอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นทางรอดของชาวสวนยางจากภาวะ
วิกฤติ

รมช.กษ. ยังคาดหวังว่าช่วง ๓ เดือนแรก กยท. ต้องขับเคลื่อนโครงการพัฒนา **ยางพารา** ทั้งระบบ ๑๖ โครงการ
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการ **ยางพารา** ระดับจังหวัด โดย กยท.จังหวัด จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะ
กรรมการฯ ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อให้งาน **ยางพารา** ในระดับพื้นที่จังหวัดเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนา **ยางพารา** ตาม พ.ร.บ.การยางฯ มาตรา ๔๙ (๓) ที่กำหนดให้ใช้เงินจำนวนไม่เกินร้อยละ ๓๕
ให้ตกถึงมือชาวสวนยางและองค์กรเกษตรกรชาวสวนยาง และมาตรา ๔๙ (๕) ที่กำหนดให้ใช้เงินจำนวนไม่เกิน
ร้อยละ ๗ เร่งจัดสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยาง ทั้งนี้ กยท. จะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นแล้วสร้างประโยชน์และ
ช่วยเหลือดูแลชาวสวนยางจากภาวะวิกฤติให้เป็นรูปธรรม

อนึ่ง คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในวาระเริ่มแรก ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ (๗ สิงหาคม
๒๕๕๘) โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่
ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๗๕ และกำหนดให้มีการประชุม
ทุก ๒ สัปดาห์เพื่อเร่งขับเคลื่อน กยท. ทั้งระบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานภายในองค์กรและ
ระบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนา **ยางพารา** ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากเกิด
กยท. เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘



งาน Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบความสำเร็จอย่างสูง สานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างสุราษฎร์ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ดันเศรษฐกิจการ 14 จังหวัดภาคใต้คึกคัก

- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เจรจาการค้า**ยางพารา**จับคู่ธุรกิจ มียอดสั่งนำยางและผลิตภัณฑ์ยางซื้อมูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท นับเป็นโอกาสทองตลาดยางไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดเพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยตามนโยบายพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่า จากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย - ไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะผลักดันการส่งออก**ยางพารา**และผลิตภัณฑ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดงาน"เข้าเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด เอ็กโป"(Southern International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าฯได้สรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออก ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มีสินค้าจากประเทศไทย ประกอบด้วยสินค้าอาหาร สุขภาพและความงาม ฮาลาล วัสดุก่อสร้าง และสินค้าจากอินเดียรวม 180 คูหา มีผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า 342 ราย จากประเทศในอาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็นต้น เดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมูลค่าซื้อขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการซื้อขายภายใน 1 ปี ประมาณ 134 ล้านบาท สำหรับยอดสั่งซื้อมูลค่าทั้งนำยางชั้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จาก**ยางพารา** มีมูลค่ารวมกว่า 71,324 ล้านบาท แบ่งเป็น กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ มีคำสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล้านบาท (970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชุมชน 16 แห่ง จับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่ม**ยางพารา** (ยางแผ่น ยางแท่ง นำยางชั้น) มีปริมาณการสั่งซื้อรวม 585,450 ตัน (การเซ็นเอ็มโอยู 18 ฉบับ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,715 ล้านบาท (940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) กำหนดส่งมอบใน 1 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเดิม และในจำนวนนี้สั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกรฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสั่งซื้อ 67,890 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,848 ล้านบาท



- 2 -

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถังมือยาง ถังมือแพทย์ ล้อยาง) มูลค่า การสั่งซื้อรวม 1,023 ล้านบาท (30 ล้านเหรียญฯ) จากทั้งหมด 12 ราย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย เบลารุส อังกฤษ ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล ผลสำเร็จครั้งนี้เป็นความ ร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราต ใต้ อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยาง แห่งประเทศจัดขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อ **ยางพารา** และผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความจำนงซื้อ **ยางพารา** กว่า 500,000 ตัน

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้ำยางชั้น ยาง แผ่นรมควันยางคอมปาวด์ และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทำ เอ็มโอยูไม่ต่ำกว่า 15,000 ตัน/ปีและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แก รนด์เยีย 10,000 ตัน/ปี

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ **ยางพารา** ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 150,000 ตัน/ปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นัก ธุรกิจค้า**ยางพารา** ในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มากขึ้น.



13 สิงหาคม 2558 หน้า C 1 (1)

ร่วมวงที่พีพีเสียหายแสนล้าน

‘ข้าวโพด-ยา-สุขภาพ’ เจอดีแน่

ความเปลี่ยนแปลงราคาเมล็ดพันธุ์หากร่วมวงที่พีพี

พันธุ์พืช	มูลค่า (ล้านบาท)	ราคาเพิ่ม (เท่า)	มูลค่า (ล้านบาท)
■ ข้าว	20,737	3-6	62,211-124,422
■ ข้าวโพดไร่	2,377	2	4,754
■ ถั่วเหลือง	359	2	718
■ ยางพารา	2,700	3	8,100
■ ปาล์มน้ำมัน	200	3	600
■ ถั่วเขียว	143	2	286
■ ถั่วลิสง	125	2	250



■ **ตะวัน หวังเจริญวงศ์**

“เรื่องที่เราบอกเราว่าเข้าที่พีพีแล้ว เราจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค หรือ Seed Hub ลดต้นทุนการผลิตได้นั้น ไม่เป็นความจริง”

นี่คือคำยืนยันของ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ต่อคำถามที่ว่า ไทยจะลดต้นทุนได้จริงหรือไม่ หากเข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (ทีพีพี)

วิฑูรย์ ขยายความว่า ในข้อตกลงการเจรจาทีพีพี มี 3-4 เรื่องที่จะสร้างความเสียหายเชิงชีวภาพ ได้แก่ 1.การจดสิทธิบัตรครอบคลุมสิ่งมีชีวิต 2.การลงนามสนธิสัญญาบูดาเปสต์ เพื่อให้จดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ได้ 3.การยอมรับกฎหมาย UPOV 1991 ผูกขาดผลิตผล ไปจนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากพืช 4.การเปิดทางให้ปลูกพืชจีเอ็มโอในไทย หากไทย

ยอมรับทั้ง 4 เรื่อง ไทยจะประสบปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร สูญเสียอธิปไตยด้านทรัพยากรทางชีวภาพ และได้รับความเสียหายนับแสนล้านบาท

“หากไทยยอมรับกฎหมาย UPOV 1991 จะเกิดการผูกขาดพันธุ์พืชใหม่จากเดิม 12 ปี เป็น 20 ปี รวมทั้งผูกขาดผลผลิตของพันธุ์พืชนั้น ผูกขาดอนุพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ เราจะต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ของพืชต่างๆ ทั้งข้าว

ข้าวโพดไร่ ถั่วเหลือง ยางพาราเพิ่มขึ้น 2-6 เท่า หรือจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นรวม 5 หมื่นล้าน-1 แสนล้านบาท”

ขณะเดียวกัน ไทยยังต้องสูญเสียประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ คิดเป็นมูลค่า 7 หมื่นล้าน-1.2 แสนล้านบาท/ปี รวมเป็นความเสียหาย 1.2-2.2 แสนล้านบาท/ปี โดยยังไม่รวมถึงผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วย

ปัจจุบันไทยส่งออกข้าวโพด



13 สิงหาคม 2558 หน้า C 1 (2)

หวานปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยชาวโพดหวานถือเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย เพราะกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คนไทยสามารถดำเนินการได้เอง แต่หากเข้าร่วมที่พีพีหรือแก้ไขกฎหมายบางอย่างให้สอดคล้องกับข้อเจรจาของที่พีพี จะเหมือนเป็นการทำลายอุตสาหกรรมนี้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ บริษัทหนึ่งของสหรัฐที่ร่วมอยู่ในสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แล้วชักชวนให้เข้าร่วมที่พีพีนั้น คือ บริษัท มอนซานโด่ยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรของสหรัฐ ซึ่งพยายามผลักดันการปลูกพืชจีเอ็มโอในไทยเป็นทุนเดิม เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของมอนซานโด่

“ข้อตกลงในการเจรจาที่พีพีจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ และทุนยักษ์ใหญ่ของไทยที่พร้อมร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติ ขณะที่ผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย ในหลายอุตสาหกรรมของไทยจะได้รับผลกระทบมหาศาล และอาจไม่สามารถแข่งขันต่อได้ เพราะเกิดการผูกขาดขึ้น”

ขณะที่ กรรมการ กิจดีเวชกุล

ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอวอตซ์) บอกว่า แม้กระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่พีพีจะไม่ง่าย แต่น่าเป็นห่วงว่ารัฐบาลไทยอาจแก้ไขกฎหมายภายในประเทศบางเรื่อง ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของการเจรจาที่พีพี เพื่อเอาใจชาวต่างชาติ หากรัฐบาลดำเนินการลักษณะดังกล่าวจะนำความเสียหายมาสู่กระบวนการคุ้มครองประชาชนและหลายอุตสาหกรรมของไทย

ทั้งนี้ เนื้อหาการเจรจาหนึ่งที่เป็นปัญหา คือ การคุ้มครองการลงทุนให้อำนาจนักธุรกิจต่างชาติสามารถฟ้องล้มล้มนโยบายสาธารณะที่คุ้มครองประชาชน ปัญหาดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วกับหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ส่งผลให้รัฐบาลประเทศนั้นๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลักพันล้านบาทเพื่อสู้คดี บางกรณียังต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องร้อง ทั้งที่นโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

“การเข้ามาเชิญชวนไทยเข้าร่วมที่พีพี ดูเหมือนเป็นเรื่องหวังดี แต่แท้จริงแล้วคือการประสังค์ร้าย แล้วแสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์ของตัวเอง”

ที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมและภาควิชาการใน 12 ประเทศสมาชิกกำลังคัดค้านการเจรจาที่พีพีอยู่เช่นกัน เพราะมีเนื้อหาหลายประการที่ยอมรับไม่ได้ เช่น เรื่องสิทธิบัตรยา และการขยายการผูกขาดข้อมูลทางยาเป็นเวลา 12 ปีด้วย

ปัจจุบันมีเพียงไทย แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพียง 4 ประเทศเท่านั้น ที่เคยทำรายงานวิจัยผลกระทบที่เกี่ยวข้องจากการขยายสิทธิบัตรยา ประเทศอื่นในอาเซียน รวมถึงเวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งอยู่ในวงที่พีพีแล้ว ยังไม่เคยจัดทำรายงานดังกล่าว เมื่อทราบผลกระทบที่ตามมาแล้ว ไทยจึงไม่ควรร่วมเจรจาที่พีพีหรือแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับที่พีพี

กรรมการ ตั้งข้อสังเกตด้วยว่า หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้จ้างสถาบันการศึกษาให้ศึกษาข้อมูลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเจรจาที่พีพีแล้ว แต่บางหน่วยงานได้จ้างสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นของบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย ที่อาจได้ประโยชน์หากไทยปฏิบัติตามข้อตกลงของการเจรจาที่พีพี ดังนั้นภาครัฐจึงควรเปิดเผยผลการวิจัยของสถาบัน

13 สิงหาคม 2558 หน้า C 1 (3)

การศึกษาดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ ภาคประชาสังคมไทยและภาคประชาสังคมในอาเซียน จะเดินทางมาร่วมกันเพื่อคัดค้านข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละประเทศ

ส่วน **จิราพร ลิ้มปานานนท์** ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ย้ำว่า จากการศึกษาเมื่อปี 2553 พบว่าการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรยาเพิ่มขึ้น 5 ปี จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอีกปีละ 2.78 หมื่นล้านบาท การผูกขาดข้อมูลทางยาจะทำให้ไทยมีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นอีกปีละ 8.1 หมื่นล้านบาท

“ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยชุดอื่นเคยลงนามที่ทำให้ไทยเสียหายด้านยามาหลายครั้งแล้ว การขยายการผูกขาดข้อมูลทางยาเป็นเวลา 12 ปี จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยศึกษาเมื่อปี 2553 ทำลายระบบประกันสุขภาพของไทย ซึ่งมีประชากรกว่า 50 ล้านคนอยู่ในระบบ”

ทั้งนี้ ราคายาจะยุติธรรมได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้เอกชนต่างชาติเปิดเผยโครงสร้างราคาโดยรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนมาให้ครบถ้วน ไม่ใช่ให้เกิดการผูกขาดอย่างไม่เป็นธรรม ■

**ภาคประชาสังคม
และภาควิชาการใน
12 ประเทศกำลัง
คัดค้านการเจรจาที่
บีบอยู่เช่นกัน
เพราะมีเนื้อหา
หลายประการที่
ยอมรับไม่ได้**



12 สิงหาคม 2558 หน้า A 6

ศก.ใต้คึกกรับซ้ออย่าง5แสนตัน

พิเศษสุด เศรษฐกิจใต้คึกคักดึงรับต่างชาติสั่งซ้ออย่างและผลิตภัณฑ์ยางทั้งปีกว่า 5 แสนตัน จำนวนกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท นายบุญส่ง นันทอง นายกสมาคม สหพันธ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า แนวโน้มราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้า จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจภาคใต้กลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากกระทรวงพาณิชย์จัดงาน “เซาเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดเอ็กซ์โป” ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อปลายเดือน ก.ค.ประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะมีกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ เช่น อาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน และชาติยุโรป ได้มีคำสั่งซ้อน้ำยางและผลิตภัณฑ์ยางจากผู้ผลิต 17 ราย ตลอดทั้งปีมากกว่า 5 แสนตัน คิดมูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท โดยกำหนดส่งมอบใน 1 ปี

นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า ปลายปีนี้

ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวสวนยางพาราไทยที่จะขายยางได้ราคาสูงขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากต่างชาติมีคำสั่งซ้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บ่งชี้ว่าตลาดโลกกำลังขาดแคลนยาง แต่ราคาขายไม่อาจจะสูงกว่าก็โลกรั่มละ 80 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซ้อจากคู่ค้ารายเดิม ขณะที่คำสั่งซ้อจากคู่ค้ารายใหม่มีจำนวน 17 ราย

ด้าน นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซ้ออย่างและผลิตภัณฑ์ยางจากทั่วโลกต้องการซ้ออย่างกว่า 5 แสนตัน โดยเฉพาะจีน ได้ทำเอ็มโอยูไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนตัน/ปี อีกทั้งได้เซ็นสัญญาซ้อซ้ออย่างแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์เอเชีย 1 หมื่นตัน/ปี ขณะที่ผู้ซ้อจากประเทศอินเดียและกลุ่มประเทศแถบยุโรปก็ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางจากไทยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนตัน/ปี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ทวงคืนผืนป่าในประเทศไทยว่า ขณะนี้การตรวจยึดทวงคืนผืนป่าต้นน้ำที่ถูกนายทุนบุกรุกเพื่อปลุกยางพาราซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 สามารถยึดคืนได้แล้วกว่า 7 หมื่นไร่ จากเป้าหมายทั้งสิ้น 4 แสนไร่ ที่ต้องดำเนินการให้ได้ภายในปีนี้

ขณะที่ในภาพรวมทั้งประเทศของการทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้แล้ว 1.1-1.2 แสนไร่ ถือว่าเกินเป้าหมายไปมาก เพราะเฉลี่ยทุกปีจะทวงคืนมาได้เพียง 4-5 หมื่นไร่ แต่ขณะนี้พบปัญหาว่ากลุ่มนายทุนลักลอบปลุกยางได้ให้ชาวบ้านมาออกมารับแทน จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกับผู้นำท้องถิ่นพร้อมทำความเข้าใจว่าปฏิบัติการครั้งนี้เน้นกลุ่มนายทุน

12 สิงหาคม 2558 หน้า 7

เกษตรฯโชว์ศักยภาพ 2 พันธุ์ยาง เหมาะกับพื้นที่ปลูกกึ่งแห้งแล้ง

กรมวิชาการเกษตรโชว์ศักยภาพ 2 พันธุ์ยาง เหมาะกับพื้นที่ปลูกกึ่งแห้งแล้ง-ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,600 มม./ปี เผยชื่อพันธุ์ "RRIT 3604" และ RRIT 3906 ซึ่งเติบโต ให้ผลผลิตสูงในสภาพแล้งยาวนาน 3-5 เดือน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการขยาย การปลูกยางพาราไปยังพื้นที่ใหม่มากขึ้นทั้งในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่ง แห้งแล้งที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่า 1,600 มิลลิเมตร/ปี หรือมีช่วงแล้งยาวนาน 3-5 เดือน กรมวิชาการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยยางดำเนินโครงการ วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง เพื่อคัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง เจริญเติบโตดี โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 18-20 ปี ผล การวิจัยพบว่า มีพันธุ์ยางที่สามารถเจริญเติบโต ให้ ผลผลิตน้ำยางสูง และปรับตัวได้ดีในสภาพพื้นที่ที่มี ช่วงแล้งยาวนาน 3-5 เดือน จำนวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 (RRIT 3604) และพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 3906 (RRIT 3906) ถือเป็นพันธุ์ยาง ทางเลือกที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนแนะนำให้ เกษตรกรปลูกต่อไป

สำหรับยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 เกิดจาก การผสมระหว่างพันธุ์แม่ PB235 และพันธุ์พ่อ RRIM600 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง สูงตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดยางและให้ผลผลิตสูงในปีต่อมา โดยมีผลผลิตต่อต้นในแต่ละครั้งกรีดยางเฉลี่ย 9 ปีกรีดยางเท่ากับ 52.4 กรัม/ต้น/ครั้งกรีดยาง และให้ผลผลิตน้ำยาง 9 ปีกรีดยางเฉลี่ย 392 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ

RRIM 600 ที่ปลูกในแปลงทดสอบเดียวกันร้อยละ 119 ทั้งยังมีการเจริญเติบโตในระดับดี มีขนาดรอบลำต้น เมื่ออายุ 15 ปี เฉลี่ย 70.4 เซนติเมตร โตกว่าพันธุ์ เปรียบเทียบ และมีขนาดลำต้นสม่ำเสมอทั้งภายใน แปลงดี ทำให้มีต้นเปิดกรีดยางได้ในปีแรกสูง

ส่วนพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 เกิดจากการ ผสมระหว่างพันธุ์แม่ RRIC121 กับพันธุ์พ่อ RRIC 7 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูงมาก ตั้งแต่เริ่มเปิดกรีดยางครั้งแรกและให้ผลผลิตสูงในปีถัดมา เช่นกัน โดยมีผลผลิตต่อต้นในแต่ละครั้งกรีดยางเฉลี่ย 7 ปีกรีดยางเท่ากับ 66.4 กรัม/ต้น/ครั้งกรีดยาง และให้ผลผลิตน้ำยาง เฉลี่ย 7 ปีกรีดยางเท่ากับ 458 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์ เปรียบเทียบ RRIM 600 ร้อยละ 386 ขณะเดียวกัน ยางพันธุ์นี้ ยังมีการเจริญเติบโตในระดับดี โดยมีขนาด รอบลำต้นเมื่ออายุ 12 ปี เฉลี่ย 51.5 เซนติเมตร ซึ่ง โตกว่าพันธุ์เปรียบเทียบร้อยละ 4

ทางด้านนางกรรณิการ์ วีระวัฒน์สุข นักวิชาการ เกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จะเพิ่ม ศักยภาพการผลิตยางพาราในเขตปลูกใหม่ เพื่อให้ได้ ผลผลิตน้ำยางเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจำเป็นต้องเลือก ใช้พันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อย และมีช่วงแล้งยาวนานกว่าภาคใต้ นอกจากนี้ ดินยัง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าด้วย การใช้พันธุ์ยางพารา ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3604 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 ถือว่ามีศักยภาพ เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง

“กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนผลิตกิ่ง ตายางทั้ง 2 พันธุ์ดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สนใจ ใช้พันธุ์ยางพันธุ์นี้ ทั้งยังมีแผนดำเนินการวิจัยต่อยอด และทดสอบการปรับตัวของยางพันธุ์สถาบันวิจัย ยาง 3604 และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 3906 ในระดับ แปลงเกษตรกร และวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติต่อดินยาง อาทิ การใส่ปุ๋ย และการกรีดยาง ซึ่งเกษตรกรมีวิธีปฏิบัติ แตกต่างกับหลักวิชาการ รวมทั้งวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับ ความต้านทานโรคต่างๆ อาทิ โรคใบร่วงราแป้ง โรคใบจุดก้างปลา และโรคไฟทอปธอรา เป็นต้น” นางกรรณิการ์กล่าว

หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ยางที่เหมาะสม กับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โทร. 0-2579- 7557-8 หรือศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา โทร.0-3813- 6225-6 และศูนย์วิจัยยางหนองคาย โทร. 0-4249-0924

13 สิงหาคม 2558 หน้า 6

6จว.เหนือวอนรัฐ-ตั้งรฟ.ยางแท่ง

พะเยา - นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา และสถาบันเกษตรกรกรยางพาราไทยเปิดเผยว่า เครือข่ายเกษตรกรกรชาวสวนยางพาราครบวงจรในภาคเหนือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และพะเยา ร่วมกันส่งออกยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางเครปไปยังประเทศจีน ผ่านทางท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย โดยล็อตแรกส่งไปแล้ว 180 ตัน ส่วนรอบที่สองจะส่งออกอีก 180 ตัน ในวันที่ 14 ส.ค. นี้

นายสายกล่าวต่อว่า เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ ยังไม่มีโรงงานแปรรูปยาง ที่จะนำมาแปรรูปยางพารา ให้เป็นยางอัดแท่งสำเร็จรูป ซึ่งสะดวกต่อการขนส่ง และที่สำคัญคือมูลค่าเพิ่มมากหลายเท่าตัว

“การส่งออกครั้งนี้ยังไม่ถือว่าช่วยกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น ราคายางคงอยู่ที่กิโลกรัมละ 21-22 บาท แต่หวังว่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา ทางสมาคมจะเสนอรัฐบาลให้สนับสนุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางแท่งในพื้นที่ต่อไป” นายสายกล่าว



13 สิงหาคม 2558 หน้า 14

สภาเกษตรกรตรัง ติวเข้ม แนวทางการพัฒนา 'ยาง'

ตรัง/นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และได้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจตามกฎหมายดังกล่าว

นายนิกร เปิดเผยต่อไปว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการผลิตยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรในจังหวัดตรัง และเป็นที่ยอมรับกันว่าราคายางพาราตกต่ำเกิดขึ้นจากเหตุผลคือ ราคายางพาราลดลง ต้นทุนการผลิตยางพาราสูงขึ้น ผลผลิตมาก แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้อย และส่งออกในรูปแบบวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่

"โดยเมื่อเร็วๆ นี้ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จึงจัดให้มีการประชุม "แนวทางการพัฒนาศักยภาพยางพาราอย่างเป็นระบบสู่เกษตรอุตสาหกรรม" ขึ้น ที่โรงแรมตรัง อ.เมืองตรัง เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้นำเกษตรกรที่จะร่วมกันพิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายในรูปผลผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นยางพาราที่แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้า จึงเป็นภาระหนักในการที่จะระดมความคิดเห็นเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน" นายนิกร กล่าว



12 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	56.30	56.05	56.50	56.25
ชั้น 2	55.70	55.45	55.90	55.65
ชั้น 3	55.15	54.90	55.35	55.10
ชั้น 4	54.85	54.60	55.05	54.80
ชั้น 5	54.40	54.15	54.60	54.35
ยางแท่ง				
STR5L	55.00	54.75	55.20	54.95
STR20	49.55	49.30	49.75	49.50
น้ำยางชั้น 60%	37.05	36.80	37.25	37.00
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



13 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทยประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558 

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
ก.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	0	70
ต.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0	83
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40	0	184
ธ.ค.58	54.60	54.15	54.60	0.25	54.55	8	216
ม.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70	0	336
ก.พ.59	55.10	54.70	55.10	-0.10	54.90	18	493
มี.ค.59	55.50	54.70	55.50	-0.20	54.70	112	353

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

12 สิงหาคม 2558 หน้า 24

จอกยางเคลือบนาโน

นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ คิดค้นนวัตกรรมสารเคลือบนาโนที่นำมาใช้เคลือบจอกยางพารา มีผลดีกับเกษตรกร เนื่องจากน้ำยางที่ไหลลงสู่จอกไว้ภายในจอกไว้ให้ถูกขโมยขี้ยางอีก และส่งผลให้น้ำยางสะอาดขึ้น ซึ่งภายหลังการทดลองใช้อย่างจริงจังพบว่าทำให้การเก็บรวบรวมน้ำยางพาราทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะอาด ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการใช้จอกยางพาราแบบเดิมลดขั้นตอนการใช้ไม้กวาดน้ำยางได้อีกด้วย

ดร.ฉลอมรัตน์ แดงงาม ผู้วิจัย

และคิดค้นเลียนแบบผิวสัมผัสของใบบัว ซึ่งจะมีริ้วร่องน้ำและของเหลวไม่ยึดเกาะติดผิว ลดการสูญเสียน้ำยางในกระบวนการนี้มากกว่า 340,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท

ปัจจุบันบริษัท วอนนาเทคโนโลยี จำกัด นำอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตและเริ่มผลิตออกจำหน่ายแล้วในราคาชิ้นละ 5-6 บาท มีอายุการใช้งานของสารเคลือบนานกว่า 3-4 เดือน สามารถนำจอกยางกลับมาเคลือบได้อีกต่อเนื่อง (สำหรับชาวไทย)

